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 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพี 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  ประจ าปี  พ.ศ. 2560 

วันที ่ 30  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕60 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพี 

ผู้มาประชุม 
1.  นายสมพร    พูลเปี่ยม  ประธานสภา 
2. นายสมนึก  เฮียนตัน  รองประธานสภา 
3. นางสาวศศิกานต์  สิงห์ใส  ส.อบต.ม.1  
4. นายเหมันต์  แอ่นดอย ส.อบต.ม.2 
5. นายนิด   ดีประชา  ส.อบต.ม.2 
6. นายประทีป  หลวงจันทร์ ส.อบต.ม.3 
7. นายวิโรจน ์ บุญต่อ  ส.อบต.ม.3  
8. นายสิทธิณัฐ  บัวผัน  ส.อบต.ม.4 
9. นางสาวพิชชา  สัตย์ค า  ส.อบต.ม.5 
10. นายวลาชัย  นินขลัง  ส.อบต.ม.5 
11. นายภูทอน  อ่อนนุ่ม  ส.อบต.ม.6 
12.  นายอ านาจ  พรมจันทร์ ส.อบต.ม.7 
13. นายดิเรก  ภู่คง  ส.อบต.ม.7 
14. นายจิรัฎฐ ์ ฐิติพงษ์ภักดิ์ ส.อบต.ม.8 
15. นายวาดีพอ    รักไทย  ส.อบต.ม.10 
16. นายไพบูลย์  แซ่จ้าง  ส.อบต.ม.10 
17. นายบุญยงค์  เชียงปา  ส.อบต.ม.11 
18. นายสมบัติ  สาโคตรวรรณ์ ส.อบต.ม.12 
19. นางฉลอง  เหล่ากสิกิจ ส.อบต.ม.12 
20. นายทุเรียน  วงราชบุตร ส.อบต.ม.13 
21. นายมาลัย  อยู่ดี  ส.อบต.ม.14 
22. นายประทวน  นิลรัตนานนท์ ส.อบต.ม.15 
23. นายบุญเลิศ  ข าวงค์  ส.อบต.ม.15  
24. นายทองดี  ยิ้มละมัย ส.อบต.ม.16 
25. นายประดิษฐ  สุกน้อย  ส.อบต.ม.17 
26. นายจง   สีบัวลา  ส.อบต.ม.18 
27. นายสัมผัส  เมลกุล  ส.อบต.ม.18   
28. นายมนตรี  อ่ิมสมบัติ ส.อบต.ม.19 
29. นายวิทยา  หาญมนตรี ส.อบต.ม.20 
30. นายพยุง   พ่ึงช้าง  ส.อบต.ม.20 
31. นายไพรัตน์  มีชัย  ส.อบต.ม.21 
32. นายบุญส่ง  อุ่นชาวนา ส.อบต.ม.21 
33. นางวันเพ็ญ  มุมมาลา  ส.อบต.ม.22 
34. นางนงนุช  ใจค า  ส.อบต.ม.23 
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35. นางน้ าเพชร  กิมไร้  ส.อบต.ม.23 
36. นายอดุลย์  บ ารุงจิตต์ ส.อบต.ม.24 
37. นายสมบรูณ์  พุทธัง  ส.อบต.ม.24  
38. นางล าคลอง  กองแก้ว  ส.อบต.ม.25  
39. นางปภาวรินท์  อชิตพล  ส.อบต.ม.25 
40. นายวินัย   พรมมาตร เลขานุการสภาฯ 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

1. นายบุญชุบ    อ้นศรี  รองนายก อบต. 
2. นายสัมฤทธิ์  เทียมจันทร์ รองนายก อบต. 
3. นายสังคม  วงภูดร  ปลัดอบต. 
4. พ.จ.อ.สังคม  แจ่มหม้อ หัวหน้าส านักปลัด 
5. ว่าที่ ร.ต.กฤษตพิงศ์ มัตนามะ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
6. ว่าที่ ร.ต.ประพัฒ  ทิพยผ่อง นิติกรปฏิบัติการ 
7. นางรักชนก  จิตต์จริง  หน.ฝ่ายการเงินและบัญชี รก.ผู้อ านวยการกองคลัง 
8. พ.จ.อ.สมปอง  ทองเชื้อ  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน 
9. นางระพีพร  ไพโรจน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
10. นายสถาพร  ทรัพย์พฤทธิ์กุล วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
              

1. นางสาวมัชฌิมา  จันทราภรณ์ นายกอบต.  ลากิจ 
2. นายประกิต  คงบุญ  ส.อบต.ม.1  ลากิจ 
3. นางสาววณิชชากร น่วมถนอม ส.อบต.ม.8  ลากิจ 
4. นางทองสุข  แก้วสะแสน ส.อบต.ม.9  ลากิจ  
5. นายปรีชา  ยุทธพันธ์ ส.อบต.ม.13  ลากิจ 
6. นายฮม   สระทองหน ส.อบต.ม.16  ลากิจ 
7. นายล าพูน  จุ่นพันธ์  ส.อบต.ม.22  ลากิจ 

 
 
เริ่มประชุมเวลา  09.00  น.   
 
นายสมพร  พูลเปี่ยม   สวัสดีคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงานส่วนต าบล  และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯทุกท่าน   
(ประธานสภาฯ)  ผมนายสมพร  พูลเปี่ยม  ประธานสภาฯ  ขอเปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ประจ าปี  

พ.ศ. 2560  วันที่  30  ตุลาคม พ.ศ.  2560  มีสมาชิกสภาฯ  เข้าร่วมประชุม 
จ านวน  40  ท่าน ลา  7  ทา่น   
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นายสมพร  พูลเปี่ยม ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง ทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
(ประธานสภาฯ) 1.1  แนะน าตัวข้าราชการที่โอนย้ายมาใหม่  (นางนัชฤทัย  มานะนา นักวิชาการพัสดุ ) 
 ขอเรียนเชิญแนะน าตัว 
นางนัชฤทัย มานะนา เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน 
(นักวิชาการพัสดุ) นางนัชฤทัย  มานะนา  นักวิชาการพัสดุ โอนย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อุสุ จังหวัด

ตาก มาปฏิบัติหน้าที่ นักวิชาการพัสดุ สังกัดส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพี  
นายสมพร  พูลเปี่ยม   ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง การรับรองการรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 
(ประธานสภาฯ)  พ.ศ. 2560 วันที่  22  สิงหาคม  2560  พ.ศ. 2560  ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ 
นายวินัย พรมมาตร เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม  
(เลขานุการสภาฯ)  นายวินัย พรมมาตร ส.อบต.ม.6 ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ เรื่อง การรับรองการรายงานการ

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2560 วันที่  22 สิงหาคม 2560  
  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ได้ตรวจรายงานการประชุม โดยพิจารณาทีละหน้าหากมีข้อผิดพลาด

หรือต้องแก้ไขหรือเพ่ิมเติมก็ขอให้แจ้ง  (พิจารณาจากหน้าที่ 1 -7 )  
นายสมพร  พูลเปี่ยม มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการสอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกับ ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง การรับรอง 
(ประธานสภาฯ)  รายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่  2  ประจ าปี พ.ศ. 2560 วันที่  22  

สิงหาคม  พ.ศ. 2560  อีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภาฯ หากท่านสมาชิกสภา เห็น
ควรรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ดังกล่าวขอให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบ  40   เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   
นายสมพร  พูลเปี่ยม ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่อง กระทู้ถาม 
(ประธานสภาฯ) มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการสอบถามเกี่ยวกับ ระเบียบวาระท่ี 3 หรือไม่ ถ้าไมผ่มขอสอบถาม 
 เรื่อง ขอส่งมอบงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ าของกรมพัฒนาที่ดิน 
 ไม่ทราบว่าอยู่ในเขตของหมู่ใด 
นายสังคม  วงภูดร ขออนุญาตท่านประธานสภา ฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
(ปลัดอบต.) กรมพัฒนาที่ดินจังหวัดก าแพงเพชรได้ขอส่งมอบงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอนุรักษ์ดิน

และน้ าให้ทางเราเสนอเข้าสภาฯ ถ้าทางสภาเห็นว่าให้ซ่อมแซมให้ดีก่อนก็ให้เขาไปเขียนว่าให้อยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้รับเหมาแล้วเราค่อยน ามาเข้าเสนอทางสภาฯให้ทางสภาฯพิจารณาใหม่ว่าจะ
รับหรือไม่แต่ถ้าทางสภาฯรับแล้วก็เหมือนเป็นภาระของทางอบต.เกิดเสียหายช ารุด อบต.ต้องซ่อม
เองแต่ถ้าเกิดอยู่ในระหว่างประกันเราก็น่าจะคุยกับทางกรมฯเขาก่อน 

นายสมพร  พูลเปี่ยม ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่อง ที่เสนอสภาเพ่ือทราบ 
(ประธานสภาฯ) 4.1 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 4.2 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไตรมาส ที่ 3-4  
 ให้ทางสภาฯ ได้รับทราบ ขอเรียนเชิญ 
นายกฤษติพงศ์ มัตนามะ  เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
(หน.ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป)    แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นแผนการด าเนินงานที่อยู่ในข้อบัญญัติ  

งบประมาณปี พ.ศ. 2561 ในแผนการด าเนินงานนี้จะน าตัวโครงการทุกตัวในข้อบัญญัติ
งบประมาณ ปี 2561 โดยจะระบุช่วงเวลาที่จะด าเนินการเช่นจัดท าช่วง มกราคม- เมษายน หรือ
การก่อสร้างจะท าช่วงเดือน เมษายน ไปจนถึงปลายปีอยู่ที่ว่าจะท าช่วงไหนเป็นการคาดการว่าจะ
ด าเนินการตอนไหน 
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นางระพีพร  ไพโรจน์ เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)  นางระพีพร  ไพโรจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขอให้ท่านสมาชิกเปิดเอกสารไปหน้าที่ 20 
   รายการที่ 1 โครงการอุดหนุนกิจการไฟฟ้าแก่ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดก าแพงเพชร 
 เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านคลองเมืองตามแบบแปลนที่การไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคก าหนดแก้ไขเป็นจาก 400,000 บาท เป็น 100,000  บาท งบประมาณเป็นไป 
ตามข้อบัญญัติ 

   รายการที่ 2 โครงการอุดหนุนกิจการไฟฟ้าแก่ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดก าแพงเพชร 
 เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าพร้อมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านโกสัมพี ตาม

แบบแปลนที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนดแก้ไขเป็นจาก 400,000 บาท เป็น 200,000  บาท 
งบประมาณเป็นไปตามข้อบัญญัติ 

   รายการที่ 3 โครงการอุดหนุนกิจการไฟฟ้าแก่ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดก าแพงเพชร 
 เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าพร้อมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านไร่ล าปาง ตาม

แบบแปลนที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนดแก้ไขเป็นจาก 195,000 บาท เป็น 450,000  บาท 
งบประมาณเป็นไปตามข้อบัญญัติ 

 ตามระเบียบรายงานแผนการด าเนินงานประจ าปี และ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เป็นเรื่องเพ่ือแจ้งให้ทราบ 

พ.จ.อ.สังคม  แจ่มหม้อ ขออนุญาตท่านประธานสภา ฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
(หัวหน้าส านักปลดั) การรายงานแผนการด าเนินงานประจ าปี และ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็น

เรื่องเพ่ือแจ้งให้ทราบ และมีขอเสนอแนะจากทางคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เปิดไปหน้าที่ 40 อยากให้ท่านสมาชิกได้ตรวจสอบดูข้อเสนอแนะของทางคณะกรรมการ
เพ่ือทีจ่ะได้ท าความเข้าใจเกี่ยวกับข้อเสนอแนะและคณะกรรมการได้เสนอมาจ านวน 9 ข้อด้วยกัน  

นายสมพร  พูลเปี่ยม มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการสอบถามเกี่ยวกับ ระเบียบวาระท่ี 4 อีกหรือไม่ขอเรียนเชิญ 
(ประธานสภาฯ) -  ไม่มี - 
นายสมพร  พูลเปี่ยม ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมเพ่ือพิจารณา   
(ประธานสภาฯ) ระเบียบวาระท่ี 5.1  พิจารณาร่างข้อบัญญัติ การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสุนัขและแมว  
 พ.ศ......... เชิญท่านนายกชี้แจง 
นายบุญชุบ  อ้นศรี    เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ และ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
(รองนายกอบต.) ผม นายบุญชุบ  อ้นศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพี  ขอชี้แจงร่างข้อบัญญัติ  

การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ........ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
หมายเลข 1 ) 

ว่าที่ ร.ต.ประพัฒ ทิพยผ่อง    ขออนุญาตท่านประธานสภา ฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
(นิติกรปฏิบตัิการ) ผม ว่าที่ ร.ต.ประพัฒ  ทิพยผ่อง นิติกรปฏิบัติการ ขอน าเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมในเรื่องของข้อบัญญัติ

การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมวโดยทางรัฐบาลได้เห็นสมควรให้ทางองค์การบริหาร
ส่วนต าบลออกข้อบัญญัติขึ้นบังคับใช้วัตถุประสงค์หลักคือชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
โกสัมพีเป็นชุมชนที่มีขนาดใหญ่ มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว และมีการเลี้ยงสุนัขเป็นจ านวนมาก 
ซึ่งในบางครั้งเจ้าของสุนัขและแมวยังไม่มีความตระหนักในเรื่องการดูแล รักษาเลี้ยงดูและการ
ควบคุมการปล่อยประชากรสุนัขและแมว ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาสุนัขกัดท าร้ายผู้อ่ืนที่มิใช่เจ้าของ หรือ 
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อาจเกิดโรคติดต่อจากสุนัขหรือแมวสู่มนุษย์ได้ เพ่ือเป็นการดูแลรักษาสุขภาวะความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพีให้ดีขึ้น ระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับ
เหตุเดือดร้อนจากการเลี้ยงสัตว์ การควบคุมโรคระบาด มลภาวะและสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ ละก าหนดมาตราในการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว จึงได้ตราข้อบัญญัติ
เรื่องนี้ข้ึน 

นายวินัย พรมมาตร เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม  
(เลขานุการสภาฯ) นายวินัย  พรมมาตร  เลขานุการสภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาฯ

ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 45  สามารถพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติได้ 3 วาระรวดเดียวได้  

นายสมพร  พูลเปี่ยม มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการอภิปราย อีกหรือไม่ขอเรียนเชิญ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภาฯ 
(ประธานสภาฯ) วาระท่ี 1 พิจารณารับหลักการหากสมาชิกสภาเห็นชอบให้รับหลักการขอให้ยกมือขั้น 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 40  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
นายสมพร  พูลเปี่ยม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาฯท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิม  
(ประธานสภาฯ) ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 45  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็น  

3 วาระแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวได้ สภาฯ มีความเห็นเป็น
อย่างไรขอเชิญเสนอ 

นายวิทยา  หาญมนตรี เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ และ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนาย 
(ส.อบต.ม.20) วิทยา  หาญมนตรี ส.อบต.ม.20  เสนอให้มีการพิจารณาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 

โกสัมพี เรื่องข้อบัญญัติสามวาระรวด 
นายสมพร  พูลเปี่ยม ตามท่ีท่านสมาชิกสภา เสนอให้มีการพิจารณาข้อบัญญัติฯสามวาระรวด  ท่านสมาชิกสภาฯ 
(ประธานสภาฯ) เห็นควรพิจารณาสามวาระรวดหรือไม่ หากเห็นควรให้มีการพิจารณาข้อบัญญัติฯ สามวาระรวด

ขอให้ยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 40  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
นายสมพร  พูลเปี่ยม ที่ประชุมสภาฯ มีมติให้พิจารณาข้อบัญญัติฯสามวาระรวด การพิจารณาวาระที่สองให้ที่ประชุม 
(ประธานสภาฯ) ประชุมสภาฯ เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา ผมในฐานะเป็นประธานสภาฯเป็นประธาน

คณะกรรมการแปรญัตติ 
นายสมพร  พูลเปี่ยม วาระท่ี 2 วาระการแปรญัตติ 
(ประธานสภาฯ) (ไม่มีการแปรญัตติ) 
นายสมพร  พูลเปี่ยม วาระท่ี 3 พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ตราร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพี 
(ประธานสภาฯ) เรื่อง ข้อบัญญัติและประกาศใช้ต่อไป หากท่านสมาชิกสภาฯเห็นชอบขอให้ยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 40  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
นายสมพร  พูลเปี่ยม ระเบียบวาระที่ 5.2  พิจารณาร่างข้อบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2 ) 
(ประธานสภาฯ) พ.ศ......... เชิญท่านนายกชี้แจง 
นายบุญชุบ  อ้นศรี    เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ และ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
(รองนายกอบต.) ผม นายบุญชุบ  อ้นศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพี  ขอชี้แจงร่างข้อบัญญัติ การ

ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2 )พ.ศ........ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
หมายเลข 2) 
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ว่าที่ ร.ต.ประพัฒ ทิพยผ่อง    ขออนุญาตท่านประธานสภา ฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
(นิติกรปฏิบตัิการ) ขอน าเรียนในเรื่องของข้อบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2558 ไดมี้ 

การแก้ไขและปรับปรุงรายชื่อกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในปัจจุบัน เพ่ือก าหนดให้มีการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่มีอยู่ในพ้ืนที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพีเพ่ิมเติม รวมทั้งก าหนดวิธีการต่างๆเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม 
ความสะอาดของบ้านเมือง การก าจัดสิ่งปฎิกูลและขยะมูลฝอยให้เจ้าของหรือครอบครองอาคาร
หรือสถานที่นั้นๆ หลักเกณฑ์การเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและอัตราค่าปรับแก่ผู้กระท าความผิด 
ตลอดจนก าหนดการอ่ืนใดที่จ าเป็นเพื่อให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะเพ่ือประโยชน์ในการรักษาความ
สะอาด รักษาสิ่งแวดล้อมจึงตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น โดยขอความเห็นชอบของสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโกสัมพีขึ้น ส่วนบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติ (ตามรายละเอียดตามร่างข้อบัญญัติ
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ) 

นายสมพร  พูลเปี่ยม มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการอภิปราย อีกหรือไม่ขอเรียนเชิญ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภาฯ 
(ประธานสภาฯ) วาระท่ี 1 พิจารณารับหลักการหากสมาชิกสภาเห็นชอบให้รับหลักการขอให้ยกมือขั้น 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 40  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
นายสมพร  พูลเปี่ยม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาฯท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิม  
(ประธานสภาฯ) ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 45  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็น  

3 วาระแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวได้ สภาฯ มีความเห็นเป็น
อย่างไรขอเชิญเสนอ 

นายบุญส่ง อุ่นชาวนา เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ และ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนาย 
(ส.อบต.ม.21) บุญส่ง อุ่นชาวนา  ส.อบต.ม.21  เสนอให้มีการพิจารณาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 

โกสัมพี เรื่องข้อบัญญัติสามวาระรวด 
นายสมพร  พูลเปี่ยม ตามท่ีท่านสมาชิกสภา เสนอให้มีการพิจารณาข้อบัญญัติฯสามวาระรวด  ท่านสมาชิกสภาฯ 
(ประธานสภาฯ) เห็นควรพิจารณาสามวาระรวดหรือไม่ หากเห็นควรให้มีการพิจารณาข้อบัญญัติฯ สามวาระรวด

ขอให้ยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมี มติเห็นชอบ 40  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
นายสมพร  พูลเปี่ยม ที่ประชุมสภาฯ มีมติให้พิจารณาข้อบัญญัติฯสามวาระรวด การพิจารณาวาระที่สองให้ที่ประชุม 
(ประธานสภาฯ) ประชุมสภาฯ เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา ผมในฐานะเป็นประธานสภาฯเป็นประธาน

คณะกรรมการแปรญัตติ 
นายสมพร  พูลเปี่ยม วาระท่ี 2 วาระการแปรญัตติ 
(ประธานสภาฯ) (ไม่มีการแปรญัตติ) 
นายสมพร  พูลเปี่ยม วาระท่ี 3 พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ตราร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพี 
(ประธานสภาฯ) เรื่อง ข้อบัญญัติและประกาศใช้ต่อไป หากท่านสมาชิกสภาฯเห็นชอบขอให้ยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 40  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
นายสมพร  พูลเปี่ยม ระเบียบวาระที่ 5.3  พิจารณาร่างข้อบัญญัติการลดหย่อนภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ....................  
(ประธานสภาฯ) เชิญท่านนายกชี้แจง 
นายบุญชุบ  อ้นศรี    เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ และ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
(รองนายกอบต.) ผม นายบุญชุบ  อ้นศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพี   
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ขอชี้แจงร่างข้อบัญญัติ การลดหย่อนภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ.................... (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 3) 
 
พ.จ.อ สมปอง ทองเชื้อ เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม  
(เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ฯ) พ.จ.อ สมปอง ทองเชื้อ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน เนื่องจากพระราชบัญญัติภาษีบ ารุง

ท้องที่ พ.ศ.2543 ได้ประกาศบังคับใช้จึงเห็นสมควรตราข้อบัญญัติต าบล เรื่องการลดหย่อยภาษี
บ ารุงท้องที่ พ.ศ........ขึ้นใช้บังคับในเขตต าบลโกสัมพีเพ่ือให้ประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีบ ารุง
ท้องที่เป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อยภายในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพี 
ตลอดจนการก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายภาษีและอัตราค่าปรับแก่ผู้กระท าความผิดไม่ช าระภาษี
บ ารุงท้องที่ จึงจ าเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้ขึ้น บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงเดียวหรือ
หลายแปลงในเขตต าบลโกสัมพีและใช้ที่ดินนั้นเป็นอยู่อาศัยของตน  หรือประกอบกสิกรรมของตน
ให้ได้รับลดหย่อน ไม่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ จ านวน 3 ไร่ ให้บุคคลตามวรรคหนึ่ง ที่เป็นเจ้าของ
ที่ดินแปลงเดียวหรือหลายแปลง รวมมีเนื้อท่ีน้อยกว่า 3 ไร่ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีบ ารุง
ท้องที่ ที่ดินที่มีสิ่งปลูกสร้างและใช้สิ่งปลูกสร้างนั้นเป็นสถานการค้าเพ่ือประกอบกิจการหารายได้ 
ให้ได้รับการยกเว้นภาษีบ ารุงท้องที่ เนื่องจากจัดเก็บภาษีประเภทภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตาม
พระราชบัญญัติ ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. 2475 

ว่าที่ ร.ต.ประพัฒ ทิพยผ่อง    ขออนุญาตท่านประธานสภา ฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
(นิติกรปฏิบตัิการ) ในตัวข้อบัญญัติตัวนี้ไม่มีผลย้อนหลังเราจะใช้เก็บภาษีตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 เป็นต้นไป ทุกคนต้องมี

หน้าที่ยื่นแต่ถ้าไม่ถึง 3 ไร่ เราจะไม่เก็บเงินคือยื่นไว้เพ่ือเป็นหลักฐานตามกฎหมายภาษีอากรผู้มี
รายได้ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีบ ารุงท้องที่เหมือนกับแบบภาษีรายได้บุคคลธรรมดา 

นายสมพร  พูลเปี่ยม มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการอภิปราย อีกหรือไม่ขอเรียนเชิญ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภาฯ 
(ประธานสภาฯ) วาระท่ี 1 พิจารณารับหลักการหากสมาชิกสภาเห็นชอบให้รับหลักการขอให้ยกมือขั้น 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 40  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
นายสมพร  พูลเปี่ยม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาฯท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิม  
(ประธานสภาฯ) ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 45  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็น  

3 วาระแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวได้ สภาฯ มีความเห็นเป็น
อย่างไรขอเชิญเสนอ 

นายเหมนต์ แอ่นดอย เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ และ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนาย 
(ส.อบต.ม.2) เหมันต์  แอ่นดอย  ส.อบต.ม.2  เสนอให้มีการพิจารณาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 

โกสัมพี เรื่องข้อบัญญัติสามวาระรวด 
นายสมพร  พูลเปี่ยม ตามท่ีท่านสมาชิกสภา เสนอให้มีการพิจารณาข้อบัญญัติฯสามวาระรวด  ท่านสมาชิกสภาฯ 
(ประธานสภาฯ) เห็นควรพิจารณาสามวาระรวดหรือไม่ หากเห็นควรให้มีการพิจารณาข้อบัญญัติฯ สามวาระรวด

ขอให้ยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 40  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
นายสมพร  พูลเปี่ยม ที่ประชุมสภาฯ มีมติให้พิจารณาข้อบัญญัติฯสามวาระรวด การพิจารณาวาระที่สองให้ที่ประชุม 
(ประธานสภาฯ) ประชุมสภาฯ เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา ผมในฐานะเป็นประธานสภาฯเป็นประธาน

คณะกรรมการแปรญัตติ 
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นายสมพร  พูลเปี่ยม วาระท่ี 2 วาระการแปรญัตติ 
(ประธานสภาฯ) (ไม่มีการแปรญัตติ) 
นายสมพร  พูลเปี่ยม วาระท่ี 3 พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ตราร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพี 
(ประธานสภาฯ) เรื่อง ข้อบัญญัติและประกาศใช้ต่อไป หากท่านสมาชิกสภาฯเห็นชอบขอให้ยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 40  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  
นายสมพร  พูลเปี่ยม ระเบียบวาระท่ี 5  ข้อ 5.4  การท าบันทึกตกลงความร่วมมือในการบริหารจัดการตลาดกลาง        
(ประธานสภาฯ) จ าหน่ายสินค้าเกษตรและสินค้าพ้ืนเมือง (ฉบับที่ 2 ) ร่วมกับ อปท.ในเขตต าบล 
 ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่นิติกรชี้แจงรายละเอียด 
ว่าที่ ร.ต.ประพัฒ ทิพยผ่อง    ขออนุญาตท่านประธานสภา ฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
(นิติกรปฏิบตัิการ) ขอน าเรียนในเรื่องของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริหารจัดการตลาดกลางจ าหน่ายสินค้า

เกษตรและสินค้าพ้ืนเมืองระหว่าง อบต.โกสัมพี  อบต.เพชรชมพู  และอบต.ลานดอกไม้ตก โดย
ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ของสภาฯทั้งสามแห่ง เพ่ือให้การด าเนินการตลาดกลางมีประสิทธิภาพ 
และวางกรอบการบริหารจัดการ รวมทั้งก าหนดให้มีหน่วยงานที่เป็นตัวแทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทั้ง 3 แห่ง มีอ านาจในการจัดการโครงการเพ่ือให้การบริหารตลาดกลางโกสัมพีนครให้มี
ประสิทธิภาพ ด าเนินการร่วมกัน ดังนี้ ( 1.) ให้สนับสนุน การท าตลาดกลางโกสัมพีเพ่ือจ าหน่าย
สินค้าเกษตรและสินค้าพ้ืนเมืองรวมทั้งสินค้าอ่ืนๆ ( 2.) ให้สามารถน าทรัพย์สินที่มีอยู่ออกให้เช่าได้
ภายใต้ความเห็นชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลทั้งสามแห่ง (3.) องค์กรปกครองท้องถิ่นทั้งสาม
แห่งมอบอ านาจให้ อบต.เพชรชมพู ซึ่งเป็นที่ตั้งของตลาดกลาง (4.) การจัดสรรผลประโยชน์จาก
ตลาดกลางโกสัมพีนคร ปีละ 1 ครั้ง (5.) บันทึกข้อตกลงนี้แก้ไขได้ตามความเหมาะสม ตาม
ค าแนะน าของคระกรรมการบริหารตลาดกลาง ทั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลเพชรชมพูได้
ขอให้ทางสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพีของเราได้พิจารณายกการจัดการดูแลทั้งหมดให้
องค์การบริหารเพชรชมพูเป็นผู้ดูแลและจะมีการประชุมร่วมกันกับทางอ าเภออีกรอบหนึ่งจึงน า
เรียนมาเพ่ือโปรดทราบในครั้งนี้ 

นายสมพร  พูลเปี่ยม ระเบียบวาระท่ี 5  ข้อ 5.4  การท าบันทึกตกลงความร่วมมือในการบริหารจัดการตลาดกลาง        
(ประธานสภาฯ) จ าหน่ายสินค้าเกษตรและสินค้าพ้ืนเมือง (ฉบับที่ 2 ) ร่วมกับ อปท.ในเขตต าบล มีสมาชิกท่านใด 
 มีเรื่องจะสอบถามเพ่ิมเติม เกี่ยวกับระเบียบวาระที่ 5.4 อีกหรือไม่ขอเรียนเชิญหากไม่มีในวาระท่ี 

5.4 นี้ เป็นการแจ้งให้กับทางสภาฯได้รับทราบและขอให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลเพชรชมพู
ได้หารือให้ชัดเจนและชี้แจงในการประชุมครั้งต่อไปให้ทางสภาฯขององค์การบริหารส่วนต าบล
โกสัมพีได้รับทราบอีกครั้ง  

นายสมพร  พูลเปี่ยม ระเบียบวาระท่ี 5  ข้อ 5.5  การขอต่อใบอนุญาตดูดทราย หมู่ที่ 7 ประจ าปี 2560 
(ประธานสภาฯ)  ขอเชิญเจ้าหน้าที่นิติกรชี้แจ้งรายละเอียด 
ว่าที่ ร.ต.ประพัฒ ทิพยผ่อง    ขออนุญาตท่านประธานสภา ฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
(นิติกรปฏิบตัิการ) เรื่อง การขอใบต่ออนุญาตดูดทรายด้วยทางห้างหุ้นส่วนจ าจัด คุ้มโชคชัย (โดย นายจ าปา คุ้มยิ้ม 

หุ้นส่วนผู้จัดการ ) ได้ขอยื่นค าต่อใบอนุญาตดูดทรายในพ้ืนที่หมู่ที่ 7 ต าบลโกสัมพี อ าเภอโกสัมพี
นคร น าเรื่องเข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
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เนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าวอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพี เพื่อให้การด าเนินการ
เป็นไปตามระเบียบฯจึงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพี พิจารณาให้ความเห็นชอบและ
รายงานจังหวัดให้จังหวัดรับทราบ  

 
นายสมพร  พูลเปี่ยม ระเบียบวาระท่ี 5  ข้อ 5.5 การขอใบต่ออนุญาตดูดทราย  หมู่ที่ 7  ประจ าปี 2560 
(ประธานสภาฯ) มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องแจ้งเรื่องอ่ืนๆให้สภาฯได้รับทราบเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญ 
 หากไม่มีท่านสมาชิกสภาฯ เห็นด้วย ขอให้ยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบ 37  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง    
นายสมพร  พูลเปี่ยม ระเบียบวาระท่ี 5  ข้อ 5.6 โครงการพัฒนาที่ดินเพ่ือการอนุรักษ์แหล่งน้ า ข้อ 5.6นี้เราขอยกเลิก 
(ประธานสภาฯ) ให้พิจารณาในคราววาระประชุมครั้งต่อไป 
นายสมพร  พูลเปี่ยม ระเบียบวาระท่ี 5  ข้อ 5.7 การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (กรณีแทนต าแหน่งว่าง) 
(ประธานสภาฯ) ขอเชิญเจ้าหน้าที่ส านักปลัดชี้แจงรายละเอียด 
นายกฤษติพงศ์ มัตนามะ  เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
(หน.ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป)   ตามระเบียบว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2538 การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น เพื่อให้คณะกรรมการที่มาประชุมมีจ านวนครบถ้วนตามระเบียบในวันนี้จึงน าเสนอให้สภา 
 พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาแทนต าแหน่งที่ว่างเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจ านวน 1 ท่าน 
นายสมพร  พูลเปี่ยม ระเบียบวาระท่ี  5 ข้อ 5.7  การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (กรณีแทนต าแหน่งว่าง) 
(ประธานสภาฯ) ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ไดเ้สนอรายชื่อเพ่ือการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (กรณี

แทนต าแหน่งว่าง )  จ านวน 1 ท่าน ขอเรียนเชิญ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือไม่ 
หากไม่มีผมขอเสนอ นายบุญเลิศ  ข าวงค์  สมาชิกอบต.ม.15  เป็นคณะกรรมการพัฒนาแผน
ท้องถิ่น หากสมาชิกสภาเห็นสมควร ขอผู้รับรอง จ านวน 2 ท่าน 

นายพยุง   พึ่งช้าง เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนาย 
(ส.อบต.ม.20) พยุง  พ่ึงช้าง   ส.อบต. ม.20 ขอรับรอง 
นายวลาชัย นินขลัง เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนาย 
(ส.อบต.ม.5) วลาชัย นินขลัง   ส.อบต. ม.5  ขอรับรอง 
นายสมพร  พูลเปี่ยม หากท่านสมาชิกสภาฯ เห็นชอบด้วย ขอให้ยกมือขึ้น 
(ประธานสภาฯ)  
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบ 37  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   
นายสมพร  พูลเปี่ยม ระเบียบวาระท่ี 5  5.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตตั้งวัด หมู่ที่ 18 บ้านคลองเจริญ 
(ประธานสภาฯ) ขอเชิญท่านสมาชิกอบต.หมู่ที่ 18 ชี้แจงรายละเอียด  
นายจง  สีบัวลา เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผม 
(ส.อบต.ม.18) นายจง  สีบัวลา ส.อบต.ม.18 เนื่องด้วยทางคณะกรรมการส านักสงฆป์่าสิริมงคลวนาราม เล็งเห็น

ว่าวัดยังเป็นส านักสงฆ์อยู่โดยมีคณะกรรมการวัดและ ผู้ใหญ่บ้านร่วมกันประชุมกับทางชาวบ้านได้
เห็นชอบเพ่ือขอเปลี่ยนแปลงจากส านักสงฆ์ เปลี่ยนแปลงเป็นวัดผมจึงอยากขอให้ทางสมาชิกสภาฯ
พิจารณาให้ความเห็นชอบในครั้งนี้ 

นายสมพร  พูลเปี่ยม ระเบียบวาระท่ี 5  5.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตตั้งวัดป่าสิริมงคลวนาราม 



๑๐ 
 

(ประธานสภาฯ) หมู่ที่ 18  บ้านคลองเจริญ  ท่านสมาชิกสภาฯ  เห็นด้วยหรือไม่  หากท่านสมาชิกสภาฯ เห็นด้วย
ขอให้ยกมือขึ้น      

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นด้วย 37  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
นายสมพร  พูลเปี่ยม      ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 
(ประธานสภาฯ)               มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องแจ้งเรื่องอ่ืนๆให้สภาฯได้รับทราบเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญ 
 
นายวิโรจน์ บุญต่อ     ขออนุญาตท่านประธานสภา ฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
(นายกอบต.) อยากจะน าเรียน เรื่องไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ 3 บ้านคลองเมืองดับเกือบทั้งหมู่บ้านขอให้แก้ไขและ

ด าเนินการให้ด้วย 
นายสถาพร  ทรัพย์พฤทธิ์กุล   ขออนุญาตท่านประธานสภา ฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
(วิศวกรโยธาปฏิบตัิการ) เรื่องไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ 3 ตอนนี้ทางช่างไฟได้ด าเนินการซ่อมแซมให้ในแต่ละหมูส่่วนตอนนี้รถ

กระเช้าไฟฟ้าเสียถ้าแล้วเสร็จจะท าการด าเนินการซ่อมแซมต่อไป 
นายพยุง   พึ่งช้าง ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
(ส.อบต.ม.20) ขอน าเรียนถามเรื่อง ถนนคู่ขนานของหมู่ที่ 20 ตั้งแต่คราววาระท่ีแล้วว่าจะด าเนินการซ่อมแซมให้

เมื่อฝนหยุดซึ่งตอนนี้ฝนก็ได้หมดฤดูไปแล้วว่าจะด าเนินการซ่อมแซมให้ได้เมื่อไรขอเรียนสอบถาม 
นายสัมฤทธิ์ เทียมจันทร์ ขออนุญาตน าเรียน ท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 20 เรื่อง ถนนคู่ขนานของหมู่บ้านนั้น ในการซ่อมแซม 
(รองนายกอบต.) ทางเราจะท าการประสานกับทางผู้รับเหมาให้มาซ่อมแซมให้แล้วเสร็จโดยเร็วฝากบอกกับทาง

ชาวบ้านด้วย 
นายสมนึก เฮียนตัน ขออนุญาตท่านประธานสภา ฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
(ส.อบต.ม.11) อยากจะน าเรียน เรื่องประปาหมู่บ้านของหมู่ที่ 11 บ้านหนองเตาอิฐ เนื่องจากมอเตอร์ไฟฟ้าไหม้

เสียบ่อยอยากจะให้ทางผู้บริหารท าการแก้ไขปัญหาให้โดยด่วนเพราะชาวบ้านเดือดร้อนถ้าเป็นไป
ได้ให้เปลี่ยนให้ใหม่ได้หรือไม่อย่างไร 

นายสถาพร ทรัพย์พฤทธิ์กุล     ขออนุญาตน าเรียน ท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่  11 เรื่อง ประปาหมู่บ้านตอนนี้ทางฝ่ายกอง 
(วิศวกรโยธาปฎิบตัิการ) ช่างได้ท าหนังสือแจ้งไปยังผู้รับเหมาจ านวน 3 รอบแล้ว ถ้ายังไงจะติดต่อประสานงานให้ทาง

ผู้รับเหมามารับผิดชอบแก้ไขให้โดยด่วน 
นายสมพร  พูลเปี่ยม มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีเรื่องแจ้งเพิ่มเติม หรือจะสอบถามเพ่ิมเติม อีกหรือไม่  ขอเรียนเชิญ 
(ประธานสภาฯ) หากไม่มี ผมขอปิดการประชุมสภาฯในครั้งนี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมสภาฯในครั้งนี้ 
 
 
 
 
 
 
ปิดประชุมเวลา  12.00  น.  
 
 

(ลงชื่อ)                                                   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
(นายวินัย  พรมมาตร) 

     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพี 



๑๑ 
 

 

 

 

 

 
  (ลงชื่อ) 

(นายสมพร  พูลเปี่ยม) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพี 

 
 

ผู้ตรวจรายงานการประชุมถูกต้องแล้ว 

 

 

 
             (ลงชื่อ)                                             ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

      (นายวิทยา  หาญมนตรี) 
                                                           สมาชิก อบต.หมู่ที่ 20      
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)                                             กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                          (นายปรีชา  ยุทธพันธ์) 
                                                           สมาชิก อบต.หมู่ที่ 13                               

 

 

   (ลงชื่อ)                                            เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม 



๑๒ 
 

    (นายเหมันต์  แอ่นดอย) 
                                                          สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 
 


